

## รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน และสัดส่วนประชาคมระดับตำบล (ประชุมประชาคมระดับตำบล)

ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จัดการประชุมเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน โดยใช้ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

#### (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล. (เดิม)-ไปถนนลาดยางตำบลหนองขาม) บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกลางบ้าน) บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนน คสล. (เดิม) -ไป ถนน คสล. บ้านหนองจระเข้หิน หมู่ที่ ๗) บ้านหัวละเลิง หมู่ที่ ๖ -โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบโซล่าเซลล์ บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ ๔ -โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบโซล่าเซลล์ บ้านสวนปอ หมู่ที่ ๕ -โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบโซล่าเซลล์ บ้านโคกพลวง หมู่ที่ ๑๑ -โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชนสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

#### (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

คณะผู้บริหาร, ประธานสภา, สมาชิกสภา อบต.หินโคน, ปลัด อบต.หินโคน, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหินโคน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน, หัวหน้าศูนย์ฯตำบลหินโคน, นายสถานีรถไฟบ้านหินโคน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม., อบพร., กรรมการกองทุนหมู่บ้าน, ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.หินโคน รวมจำนวน ๓๑ คน

#### (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่เป็นแผนงานในการบริหารและดำเนินการของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการและกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

#### (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชน มาวิเคราะห์ กำหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ มาจัดทำแผนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพการดำเนินงานกิจกรรม

